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บันทึกรายงานการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ 

   สมัยสามัญสมัยที่  3 /2563   ครั้งที่ 2  

วันที่  13 สิงหาคม 2563   เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนคูณ 

------------------------------------------------- 

สมาชิกฯผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายวิชัย  มะเดื่อ ประธานสภาฯ ขาด  
2 นายสมัย  เนื้อทอง รองประธานสภาฯ สมัย  เนื้อทอง  
3 นายสมควร  เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 1 สมควร  เนื้อทอง  
4 นายอนุรักษ์  นามโคตร ส.อบต.หมู่ที่ 2 อนุรักษ์  นามโคตร  
5 นายรัชพงศ์  กิติธรากุล ส.อบต.หมู่ที่ 2 รัชพงศ์  กิติธรากุล            
6 นายพรพิชัย  ค านึง ส.อบต.หมู่ที่ 3 พรพิชัย  ค านึง  
7 นายบุญ  ปัทมะ ส.อบต.หมู่ที่ 4 บุญ  ปทัมะ            
8 นายลอน  เสาหงษว์ ส.อบต.หมู่ที่ 4  ลอน  เสาหงษ ์             
9 นายปัญญา  แก้วค า ส.อบต.หมู่ที่ 5 ปัญญา  แก้วค า  

10 นายชาญวิทย์  บุ้งทอง ส.อบต.หมู่ที่ 6 ชาญวิทย์  บุ้งทอง            
11 นางสาวนี  เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 6 นี  เนื้อทอง  
12 นางละออง  โพธิ์ตะนัง ส.อบต.หมู่ที่ 7  ละออง  โพธิ์ตะนัง            
13 นายอ่อนตา  ศิริบูรณ์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 อ่อนตา  ศิริบูรณ์           
14 นายบุญชู  ใจเด็ด ส.อบต.หมู่ที่ 8 บุญชู  ใจเด็ด  
15 นายทองดี   ห่วงเพชร ส.อบต.หมู่ที่ 9 ทองดี   ห่วงเพชร  
16 นายสุริยา  เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 9 สุริยา  เนื้อทอง  
17 นายบุญล้ า  จ าป ี ส.อบต.หมู่ที่ 10  บุญล้ า  จ าปี             
18 นายมนตรี   วทิศิร ิ ส.อบต.หมู่ที่ 10 มนตรี   วิทศิร ิ  
19 นายค าหล้า   ปัดชาบุตร ส.อบต.หมู่ที่ 11 ค าหล้า   ปัดชาบุตร           
20 นายสมาน   ค านึง ส.อบต.หมู่ที่ 11 สมาน   ค านึง  
21 นายสุพิสิษฐ ์ บุษบงก์ ส.อบต.หมู่ที่ 12 สุพิสิษฐ ์ บุษบงก ์  
22 นางสุพรรณี   กุลนาค ส.อบต.หมู่ที่ 12 สุพรรณี   กุลนาค           
23 นายทองพูน  จันเทพ ส.อบต.หมู่ที่ 13 ทองพูน  จันเทพ  
24 นายสี  เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 13 ส ี เนื้อทอง  
25 นายสมคิด  ชยัรัตน ์ ส.อบต.หมู่ที่ 14 สมคิด  ชัยรัตน์  
26 นายสง่า   เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 14 ลา  
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บคุคลผู้มาร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายช่วยสิน นามวงศ ์  นายก อบต. ช่วยสิน นามวงศ์  
2 นายนิคม ค านงึ  รองนายก อบต. นิคม ค านึง  
3 นายก่ า  เนื้อทอง  เลขานุการนายก อบต. ก่ า เนื้อทอง  
4 นายรณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา เลขานุการสภาฯ รณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา  
5 นางสาวศุภาวรรณ สีหะวงษ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศุภาวรรณ สีหะวงษ์  
6 นางสาวสุกัญญา วังคะฮาต ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุกัญญา วังคะฮาต  
7 นายภุชงค์ สีหะวงษ์ หัวหน้าส านักปลัด ภุชงค์ สีหะวงษ์  

 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

   
นายรณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา 
เลขานุการสภาฯ 

วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 และ
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 56 การประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ซึ่งบัดนี้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณเข้าประชุม 24 ท่าน ลาประชุม  
2 ท่าน  คือ 1. นายวิชัย มะเด่ือ  ประธานสภาฯ          ขาดประชุม 
               2. นายสง่า เนื้อทอง  ส.อบต.หมู่ที่ 14      ลาประชุม 
 ถือว่ามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด จึงถือว่า
ครบองค์ประชุมแล้ว ก่อนที่ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ
จะเปิดประชุม ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
คูณ จุดธูป เทียนบูชา พระรัตนตรัย และ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ ครับ 

นายสมัย เนื้อทอง 
รองประธานสภาฯ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
 

 สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ คณะผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
คูณ เนื่องจาก นายวิชัย มะเดื่อ ประธานสภาฯ ติดภารกิจไม่สามารถมาปฏิบัติ
หน้าที่ได้อาศัยข้อ 27 วรรคสอง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ที่ให้รองประธานสภาเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่น ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริการ
ส่วนต าบลโนนคูณ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครับ  
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ระเบียบวาระที่ 1 
 

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

นายสมัย เนื้อทอง 
รองประธานสภาฯ  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบในวันนี้แจ้งระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญที่ 
3/2563 ครั้งที่ 2 รายละเอียดดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม  
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้ครับ  

 
ระเบียบวาระที่ 2 
 

 
เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ 3 

 
เรื่องกระทู้ถาม (หมวดที่ 7) 
 

นายสมัย เนื้อทอง 
รองประธานสภาฯ 

เรื่องกระทู้ถามมีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะกระทู้ถามไหมครับ เชิญครับ 

นายพรพิชัย ค านึง 
สอบต.หมู่ที่ 3 

ผมมีเรื่องกระทู้ถามเรื่องแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี คือในโครงการแต่ละหมู่ โครงการ
แต่ละโครงการจะเอาเข้าในแผน จะมีโครงการล าดับที่ 1 – 5 ไม่ได้ยกขึ้นเข้ามา
ท าข้อบัญญัติ คงจะไม่เห็นเรื่องที่ส าคัญในแต่ละหมู่ เรื่องน้ าประปา ถนน ฝาก
สอบถามท่านรองประธานด้วยครับ ว่าให้ดูในแผนของแต่ละหมู่ และเรื่องของหมู่ 
3 เรื่องน้ าประปาอยู่วัด ตอนนี้ผมก าลังรวบรวมเอกสารก าลังจะเข้าไปที่ดินกับ
ทางท่านผู้น าจะน าเอกสารมายื่นต่อท่านประธานว่าขนาดมีความกว้างยาว
เท่าไหร่ แต่ได้ยินบอกว่าประมาณ 45 ตารางเมตร ที่จะลงน้ าประปา ก็อยากให้
ยกแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ดูโครงการแต่ละโครงการของหมู่บ้านที่จ าเป็นที่สุดให้
ด้วยครับ การท าข้อบัญญัติอยากให้สอบถามทางสมาชิกด้วยครับว่าให้เข้าร่วมได้
ไหมในการท าข้อบัญญัติ ก่อนที่จะน าเอกสารเข้าที่ประชุมขอให้สมาชิกได้อ่าน
และศึกษาดูก่อน ขอบคุณมากครับ 
 
 

นายสมัย เนื้อทอง 
รองประธานสภาฯ 

ตามที่ท่านได้เสนอมาเรื่องการจัดล าดับของแผนพัฒนาท้องถิ่นเข้ามาท า
ข้อบัญญัติ ตอนนี้ความเดือดร้อนของหมู่ 3 คือเรื่องน้ าประปา อาจจะขึ้นอยู่กับ
เรื่องงบประมาณหรือว่ายังไงผมก็ยังไม่ทราบ เดี๋ยวผมให้ทางท่านเลขานุการสภา
ชีแ้จงให้ท่านได้รับทราบครับ 
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นายรณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา 
เลขานุการสภาฯ 
 

ครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547  แก้ไขถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   
ข้อ ๘๗ กระทู้ถาม คือ ค าถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อสอบถาม ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหาร 
ท้องถิ่น  
ข้อ ๘๘ กระทู้ถามมี ๒ ประเภท คือ  
(๑) กระทู้ถามทั่วไป  
(๒) กระทู้ถามด่วน  
ข้อ ๘๙ กระทู้ถามแต่ละกระทู้นั้น ให้ผู้ตั้งกระทู้ถามตั้งค าถามและซักถามได้แต่ 
เพียงผู้เดียว การต้ังกระทู้ถามให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี ้ 
ข้อ ๙๐ กระทู้ถามต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปน้ี  
(๑) มีข้อความเชิงประชด เสียดสีหรือแกล้งกล่าวใส่ร้าย 
(๒) เคลือบคลุม หรือเข้าใจยาก  
(๓) ในเรื่องที่ได้ตอบแล้ว หรือได้ช้ีแจงแล้วว่าไม่ตอบ หรือที่ตกไป  
(๔) เป็นเรื่องที่มีประเด็นค าถามซ้ ากับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน  
(๕) เพื่อให้ออกความเห็น  
(๖) ในปัญหาข้อกฎหมาย  
(๗) ในเรื่องไม่เป็นสาระส าคัญ 
(๘) เพื่อทราบกิจการส่วนตัวของบุคคลใดๆ เว้นแต่ที่ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
ราชการ  
      กระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งถือเป็นกระทู้ถามที่ต้องห้ามไม่ให้ถาม 
ห้าม ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุกระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งเข้าระเบียบ
วาระการ ประชุม และเมื่อประธานสภาท้องถิ่นวินิจฉัยว่าเป็นกระทู้ถามที่มี
ลักษณะตามวรรค หนึ่ง ให้กระทู้ถามนั้นตกไป ค าวินิจฉัยของประธานสภา
ท้องถิ่นในเรื่องนี้ให้เป็นที่สุด  
ข้อ ๙๒ การตั้งกระทู้ถามทั่วไปให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภา 
ท้องถิ่นโดยมีข้อความเป็นค าถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้อเท็จจริงที่อ้างประกอบกระทู้ถามทั่วไปต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
รับรองว่าถูกต้อง แม้ไม่ได้ยืนยันรับรองไว้ในกระทู้ถามทั่วไปก็ตามและถ้าจ าเป็น
จะต้องมีค าชี้แจงประกอบก็ให้ระบุแยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหากค าถามข้อเท็จจริง 
ตลอดจนค าชี้แจงประกอบต้องไม่ฟุ่มเฟือย วกวน ซ้ าซาก หรือมีลักษณะเป็นการ
อภิปราย  
ข้อ ๙๕ กระทู้ถามทั่วไปให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหาร 
ท้องถิ่นเพื่อเตรียมตอบ และให้บรรจุเข้าระเบียบวาระภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ส่งกระทู ้ถามไปยังผู้บริหาร 
ข้อ ๙๗ ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิถอนกระทู้ถามของตนเมื่อใดก็ได้ เมื่อถอนกระทู้ 
ถามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นจ าหน่ายกระทู้ถามนั้น และห้ามผู้ตั้งกระทู้ถาม
นั้นยื่น กระทู้ถามในเรื่องเดียวกันนั้นอีก เมื่อถึงระเบียบวาระส าหรับกระทู้ถาม 
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ถ้าผู้ตั้งกระทู้ถามไม่ถามหรือไม่อยู่ในที่ ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือว่าได้ถอนกระทู้
ถามนั้น ถ้าสมาชิกภาพของผู้ตั้งกระทู้ถามสิ้นสุดลง ให้ถือว่ากระทู้ถามนั้นตกไป 
ข้อ ๙๘ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตอบกระทู้ถามแล้ว ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิซักถาม 
ได้อีกสามครั้ง เว้นแต่จะขอซักถามต่อไปเพราะค าตอบยังไม่หมดประเด็นที่
ซักถามและ ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต การซักถามนั้น ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิที่
จะชี้แจงข้อเท็จจริง ประกอบได้เท่าที่จ าเป็นแต่ต้องไม่เป็นการอภิปราย ผู้บริหาร
ท้องถิ่นมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นๆ ยังไม่ควรเปิด  เผย
เพราะเกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญของทางราชการ ในกรณีที่ไม่ตอบกระทู้ถามให้ 
ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบภายในก าหนดเวลาตามข้อ ๙๕  
ข้อ ๑๐๐ ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งหนึ่ง สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งจะตั้ง 
กระทู้ถามเกินกว่าหนึ่งกระทู้ไม่ได้เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต  
ข้อ ๑๐๑ กระทู้ถามที่ผู้บริหารท้องถิ่นยังไม่ได้ตอบให้ระงับไปเมื่อ 
 (๑) ครบอายุของสภาท้องถิ่น 
 (๒) มีการยุบสภาท้องถิ่น  
 (๓) ปิดสมัยประชุมสภาท้องถิ่น 
 (๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง 
ส าหรับโครงการที่ท่านเสนอเข้ามาที่ว่า ขณะท าข้อบัญญัติว่าท าไมไม่มีการ
ประชุมล่วงหน้าเพื่อที่จะได้ท าการซักซ้อมกันก่อน โครงการของการจัดท า
ข้อบัญญัติต้องมีในแผนทุกโครงการ และโครงการที่อยู่ ในแผนนี้ เรียกว่า
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยขั้นตอนก่อนที่จะมาจัดแผนจะต้องผ่านการประชาคม
ก่อน ชาวบ้านก็จะเรียงล าดับความส าคัญในแต่ละหมู่เข้ามา หลังจากนั้นก็จะมี
การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนคือผมเป็นประธานและมีเจ้าหน้าที่
รวบรวม และส่งเข้ามาคณะกรรมการพัฒนา อบต. มีท่านนายกเป็นประธาน 
และการจัดล าดับโครงการที่จะเขา้มาท าข้อบัญญัติ ครับ 
 

นายสมัย เนื้อทอง 
รองประธานสภา 

ครับสมาชิกทุกท่านคงจะเข้าใจนะครับ ว่าแผนพัฒ นาท้องถิ่นที่ ได้ท ามา  
อย่างเช่นโครงการของหมู่ 1 ผมก็อยากได้เส้น โนนคูณ – บ้านด่าน เส้นไปโรงน้ า 
เคยไปหาท่านนายกเหมือนกัน ท่ านบอกว่าติดอยู่ที่ งบประมาณเพราะ
งบประมาณมีน้อยครับ 
 

นายก่ า เนื้อทอง 
เลขานุการนายกฯ 
 
 
 
 
 
 

ผมขอชี้แจง เรื่องเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ทาง ส.อบต. ได้ถามทางสภาเรา
เกี่ยวกับการท าแผน ทางเจ้าหน้าที่ ได้น าแผนทุกหมู่บ้าน สิ่งไหนที่จ าเป็น
เจ้าหน้าที่จะเอาขึ้นมาเป็นอันดับที่ 1 – 3 ทุกหมู่บ้าน แต่ในฐานะที่ผมอยู่ในจุด
ผู้บริหาร บางครั้งล าดับที่ 1 – 3 มีความจ าเป็นแต่เวลาท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ความจ าเป็นในแต่ละวัน แต่ละเวลาจะไม่เหมือนกันครับ ทางเจ้าหน้าที่ได้ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมา คือจะเลือกเอาล าดับที่ 1 – 3 ท าเลยไม่ได้ เพราะว่า
บางครั้งจุดนี้เดือดร้อนก็เลยท าจุดนี้ให้ก่อนเลยจะไม่ตรงกับแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เราท าไว ้เลยขอท าความเข้าใจกับท่านสมาชิกด้วยครับ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

 4.1 การพจิารณาค าเสนอแปรญตัติรา่งขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564   

นายสมัย เนื้อทอง 
รองประธานสภา 

ให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 

นายรณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา 
เลขานุการสภาฯ 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยขอ้บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   
   ข้อ  59  “การแปรญัตติรา่งข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท าไดเ้ฉพาะการขอ
ลดรายจ่ายหรือขอลดจ านวนเงนิที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตตคิ าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็น
หนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตตภิายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่น
ก าหนดตามข้อ 45 วรรคสอง และข้อ 49 วรรคหนึ่ง”    
ข้อ  60  “ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือ 
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค า
รับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้น ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปร
ญัตต”ิ    
ข้อ  61  “ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงิน ซึ่งมีข้อผูกพัน อย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
(1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ตน้เงินกู ้ 
(2) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่าย
รายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัย
ชี้ขาด  
ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให ้
เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ 
เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะน้ันๆ ใน
การประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า ก่ึง
หนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม มติของคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการ
ออกเสียงช้ีขาด 
ข้อ ๑๑๐ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่งคณะ 
กรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ ๔๙ เมือ่คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
แล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามทีม่ีการแก้ไขเพิม่เติม 
พร้อมทั้ง รายงานย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่าง
น้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปร
ญัตติและมติของ คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการ
ใด การสงวนความเห็น ของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติ
ด้วย 
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นายสมัย เนื้อทอง 
รองประธานสภาฯ 

ตามที่เลขานุการสภาได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้แก่ทุกท่านได้ทราบแล้ว และจาก
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
(ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมได้ก าหนดเวลาในการยื่นค า
เสนอแปรญัตติ โดยมีก าหนด 4 วัน ระหว่างวันที่  4– 7 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
คูณ โดย ก าหนดวันประชุมเพื่อพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ในวันจันทร์ที่ 
10 สิงหาคม 2563   ซึ่งบัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ได้
ประชุมและส่งผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งเอกสารให้แก่ท่าน
ผู้บริหารและ ท่านสมาชิกแล้ว ส าหรับรายละเอียดการประชุม ผมขอให้ประธาน 
คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบ ต่อไป  
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
นายรัชพงศ์ กิติธรากุล 
ประธานคณะกรรมการแปร 
ญัตต ิ

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนคูณแห่งนี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้ 
ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ เพื่อ
คัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ  ผมจึงขอเรียนชี้แจงให้ท่านรองประธานสภา ท่าน
สมาชิก และผู้บริหาร รับทราบผลการประชุมดังนี้  

1. นายรัชพงศ์ กิติธรากุล   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
2. นางละออง  โพธิ์ตะนัง   คณะกรรมการแปรญัตต ิ
3. นายสมควร เนื้อทอง     คณะกรรมการแปรญัตต ิ
4. นายอนุรักษ์ นามโคตร   คณะกรรมการแปรญัตต ิ
5. นายมนตรี วิทศิริ          เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

  
และ ในช่วงระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ได้
ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์ยื่นค าเสนอ
แปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่อย่างใด 
คณะกรรมการแปรญัตติ จึงได้ประชุมร่วมกันและพิจารณาตรวจสอบเห็นว่าร่าง
ข้อบัญญัติที่ผู้บริหารเสนอมามีความเหมาะสมถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย
ที่ก าหนดไว้ทุกประการ และไม่ขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดข้อใดๆ 
และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงไว้ซึ่งรา่งเดิมตามที่ ผู้บริหารได้เสนอมาครับ 
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รองประธานสภาฯ ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงมานั้น ท่านสมาชิกสภาได้ ทราบมา
บ้างแล้วตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้ส่ง ให้ท่านสมาชิก 
และผู้บริหารทุกท่านก่อนหน้านี้แล้ว มีท่านใดจะเสนอหรือ แสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีผม ขอประชุมในระเบียบวาระ
ต่อไป  
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายชาญวิทย์ บุ้งทอง 
ส.อบต.หมู่ 6 

ผมขอเสนอให้มีการพักการประชุมครับ 
 
 

นายสมัย เนื้อทอง 
รองประธานสภาฯ 

ท่านใดเห็นชอบให้พักการประชุมยกมือครับ 
 
 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ       23     เสียง 
ไม่เห็นชอบ        -    เสียง 
งดออกเสียง      1    เสียง 
ลาประชุม        2    เสียง 
 
 

นายสมัย เนื้อทอง 
รองประธานสภาฯ 

ครับให้ทุกท่านพักการประชุมครับ 
 
 

พักการประชุม เวลา 10.50 น. 
เริ่มประชุม เวลา 10.55 น. 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5 

 
 
 
เรื่องที่เสนอใหม่ 
 

 5.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ) 
  

นายสมัย เนื้อทอง 
รองประธานสภาฯ 

ขอให้เลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทุกท่านได้  ทราบ
ต่อไป 
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นายรณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา 
เลขานุการสภาฯ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข เท่านั้น เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  
          ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับ
การแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ เปลี่ยนแปลงมติ
นั้นอีก  
         ถ้ าข้อความในข้อใดที่ ได้มีมติ ไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องใน
สาระส าคัญที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้ คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติ
ในเรื่องใหม่ขึ้นอีกในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้ คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ใหม่ดังกล่าวแล้วการพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อนแต่ถ้าไม่เป็น
การขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบ
ร่างข้อบัญญัติก็ได ้
         ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสาม เกิดขึ้นในการพิจารณารวด
เดียวที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามวรรคสามก็ได ้ 
         เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น
ตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็น
การด่วน  
        ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะ ข้อที่ได้
ระงับไว้เท่านั้น 

นายสมัย เนื้อทอง 
รองประธานสภาฯ 

 ตามที่เลขานุการสภา ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายต่างๆ ให้ท่านได้ทราบ แล้ว 
ประกอบกับผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
มีมติให้คงไว้ซึ่งร่างเดิมที่ผู้บริหารได้เสนอมา มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพิ่มเติม
อีกหรือไม่ (ไม่มี)  
- ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดยื่นเสนอค าแปรญัตติหรือซักถามใดๆ เพิ่มเติม และ
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ผู้บริหารตั้ง
จ่ายไว้แต่ละรายการมีความเหมาะสมแล้ว จึงไม่ได้มีการแปรญัตติเพื่อขอลด
รายจ่ายรายการใด และให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตตติ่อไป  
ผมจึงขอให้ทุกท่านได้พิจารณา ท่านใดเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ 
ซึ่งมีมติให้คงไว้ซึ่งร่างเดิมตามที่ผู้บริหารได้เสนอมาผมขอให้ยกมือด้วยครับ 
 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
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นายสมัย เนื้อทอง 
รองประธานสภาฯ 
 

ครับตอนนี้ เวลา 12.00 น. ให้ทุกท่านพักรับประทานอาหาร จะเริ่มประชุม 
เวลา 13.00 น. ครับ 

พักเที่ยง เวลา 12.00 น. 
เริ่มประชุมเวลา  เวลา 13.00 น. 

 
 5.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (ในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ) 
 

นายสมัย เนื้อทอง 
รองประธานสภาฯ 
 

ขอให้เลขานุการได้ชี้แจงข้อระเบียบและกฎหมายให้ที่ประชุมได้ทราบ ต่อไป 

นายรณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา 
เลขานุการสภาฯ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
ในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้น แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการ
อภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลง
มติว่าจะให้ตรา เป็นข้อบัญญัติหรือไม ่
 

นายสมัย เนื้อทอง 
รองประธานสภาฯ 

ตามที่เลขานุการสภา ได้ชี้แจงให้ทุกท่านได้ทราบแล้ว ผมจึงขอให้ท่าน สมาชิก
สภาทุกท่านได้พิจารณา ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอให้ยกมือด้วยครับ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ         24   เสียง 
ไม่เห็นชอบ        -    เสียง 
งดออกเสียง       -    เสียง 
ลาประชุม         2   เสียง 
 

นายสมัย เนื้อทอง 
รองประธานสภาฯ 

สรุปเป็นอันว่าสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณทุกท่านเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และให้ตราเป็น 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ ทั้งนี้จะได้
น าเสนอต่อนายอ าเภอยางชุมน้อยเพื่อพิจารณาและอนุมัตติ่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
 

นายรัชพงศ์ กิติธรากุล 
ส.อบต.หมู่ที่ 2 
 
 

ผมมีเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนคูณ เนื่องจากว่าสถานที่รับประทานอาหาร 
พื้นมีน้ าขัง ผมจึงอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ผมอยากให้เทคอนกรีตข้างหลังศูนย์เด็กให้เสมอกับพื้นด้านนอกเพื่อที่จะให้
เด็กมีพ้ืนที่ในการรับประทานอาหาร ผมขอฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ  
 

นายพรพิชัย ค านึง 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 
 

ผมมีเรื่องชี้แจงต่อสภา ดังนี้ถนนเส้นหน้าบ้านนายเซียน ค านึง อยากให้เสริม
คอนกรีตให้ด้วยครับ ยาวประมาณ 15 เมตร ตรงนี้จะท่วมตลอดเวลา อยากให้
ไปดูให้ด้วยครับเพราะว่าเดินทางล าบากมากครับ 
 

นายปัญญา แก้วค า 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 
 

ผมเสนอเรื่อง 
1.ไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน 2 จุด หน้าบ้านนายทองลาและหน้าบ้านนาย
บัวพัน บุษบงก์  
2.น้ าขังถนนบ้านนายหนนิูล ระยะทางประมาณ 20 เมตร  
3.น้ าขังถนนบ้านนางแว้ แก้วค า  
 

นายชาญวิทย์ บุ้งทอง 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 

ผมขอกล่าวค าขอบคุณท่านฝ่ายบริหารเพราะทางหมู่ 6 ได้รับความกรุณาครับ 
และฝากเรื่องการปรับปรุงถนนหินคลุกเส้นคลองอีสานเขียว และเส้นทางที่มี
ปัญหามากของหมู่ 6 คือโครงการประปาหมู่บ้านหมู่ 6 ยังซ่อมแซมอยู่ตลอดทาง
ท่านฝ่ายบริหารก็เอื้ออ านวยงบประมาณในการซ่อมแซมให้ก็ขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงครับ และช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนก็ขอความกรุณาให้ช่วยดูเรื่องไฟฟ้าแสง
สว่างด้วยครับ เพราะบางจุดไม่ติด ส่วนในเรื่องน้ าประปาจะพูดในภาพรวมเลย
เพราะเดือดร้อนกันทุกหมู่บ้าน และเรื่องถนนถ้ามีงบประมาณซ่อมแซมได้ว่า
ตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อสามารถปรับเกรดให้ประชาชนเดินทางสะดวกครับและ
เรื่องความสะอาดในแต่ละหมู่ในการทิ้งขยะอยากขอให้ฝ่ายบริหาร ให้แจ้งไปทาง
ผู้น าหมู่บ้านแจ้งเวลาในการเก็บขยะให้ชัดเจนเนื่องจากว่าชาวบ้านเดือดร้อน เอา
ขยะมาเตรียมไว้แต่บางครั้งไม่มาเก็บ สุนัขไปคุ้ยท าให้ถุงขยะขาดสกปรก ให้ลง
ตารางเวลาการเก็บให้ชัดเจนด้วยครับ ขอบคุณมากครับ 
 

นางละออง โพธ์ิตะนัง 
ส.อบต.หมู่ที่ 7 
 

ถ้ามีงบประมาณก็อยากให้ซ่อมแซมถนนบริเวณถนนทางโค้งได้เสนอไปหลายครั้ง
แล้ว อยากให้ทางฝ่ายบริหารช่วยดูแลตอนนี้ถนนช ารุดมาก เด็ก ๆ เดินทางไป
โรงเรียนล าบากมากค่ะ 
 

นายบุญชู ใจเด็ด 
ส.อบต.หมู่ที่ 8 
 

ผมเสนอเรื่องถนนคอนกรีตจุดที่ 1 หน้าบ้านรองนิคม และจุดที่ 2 หน้าบ้านพ่อ
แสน ค านึง ไปถึงบ้านนายหนูจร ถ้ามีงบประมาณก็ขอให้ซ่อมแซมให้ด้วยครับ 
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นายสุริยา เนื้อทอง 
ส.อบต.หมู่ที่ 9 
 

ผมขอเสนอเรื่องถนนหน้าบ้านนายเตี้ยผม ตอนนี้เป็นแอ่งน้ าแล้วครับ น้ าท่วมขัง 
และเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างมี 2 จุด ให้ไปดูให้ด้วยครับ 

นายมนตรี วิทศิริ 
ส.อบต.หมู่ที่ 10 
 

เรื่องถนนตรงสี่แยกบ้านนายอุดร เนื้อทอง เป็นรางระบายน้ าตรงตะแกรงเหล็ก
ตัวยูช ารุดหมดแผงแล้วครับ  ผมเกรงว่าพี่น้องเดินทางไปมาจะได้รับอุบัติเหตุ ผม
พูดทุกครั้งที่มีการประชุม แต่ก็ยังไม่ได้รับความอนุเคราะห์ ฝากท่านประธานและ
คณะผู้บริหารด้วย ให้ไปดูให้ด้วยครับ 
 

นายบุญล้ า จ าปี 
ส.อบต.หมู่ที่ 10 
 

ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่อนุเคราะห์ที่ช่วยซ่อมแซมถนนหน้าวัดเก่าโนนคูณ 
และอีกเรื่องผมขอเสริมท่านมนตรี วิทศิริ เรื่องถนนตะแกรงเหล็กตัวยูช ารุด ได้
เสนอหลายรอบและทางช่างก็รับปากแล้วแต่ไม่ท าให้ รถขนาดเล็กเดินทาง
ล าบาก ให้ไปดูให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสุพิสิษฐ์ บุษบงค ์
ส.อบต.หมู่ที่ 12 
 

ผมขอเสนอถนนเส้นทางหนองอีหลง – หนองกอก ถนนขาดไม่สามารถเดินทาง
ได้ครับ และถนนเส้นหนองอีหลง – ยางชุมน้อย ขอให้ปรับให้ด้วยครับเพราะ
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเดินทางล าบาก ขอบคุณครับ 
 

นายทองพูน จันเทพ 
ส.อบต.หมู่ที่ 13 
 

ผมอยากจะถามเรื่องถนนคอนกรีต อยากให้เสริมทางคอนกรีตที่บ้านพ่อใหญ่แจ้ง 
ศรีสุข และถนนเส้นโนนบ้านใหม่ – ดอนบก อยากให้ลงหินคลุกให้ด้วยครับ 
เพราะมีบ้านนายจ่อยเดินทางล าบากมากครับ 

นายสมคิด ชัยรัตน์ 
ส.อบต.หมู่ที่ 14 
 

ผมขอเสริมท่าน ส.อบต.หมู่ 2 เรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนที่จะเข้าที่
ประชุมผมได้เข้าไปดูปรากฎว่าที่นอนและโรงอาหารของเด็กเรื่องพื้นยังขาดอยู่
ครับ อยากให้ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปดูให้ด้วยครับ และสนามเด็กเล่นอยาก
ให้เอาดินทรายเข้าไปใส่ด้วยครับ และเรื่องถนนหน้าบ้านของนายทองดี สงวน ซึ่ง
มีน้ าขังมากเวลาฝนตก น้ าขังเป็นอาทิตย์ เมื่อสัปดาห์ก่อนมีลูกหลานหมู่ที่ 14 
เป็นไข้เลือดออก ปรากฏว่าท่าน อสม.ได้ลงพื้นที่ไปดู อยากให้ท่านไปตรวจสอบดู
ให้ด้วยครับ และอยากจะขอขอบคุณท่านฝ่ายบริหารที่ท่านอนุเคราะห์ถนนหิน
คลุกให้กับหมู่ 14 ถนนคลองอีสานเขียวที่ท่านได้เห็นความส าคัญในการสัญจร
ของพ่ีน้อง ขอบคุณครับ 

นายบุญ ปัทมะ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 

เรื่องน้ าท่วมที่หน้าวัด สี่แยกไปบ้านดอนขะยอมและเส้นทางไปหนองแฝก ผม
อยากให้ท่านฝ่ายบริหารไปดใูห้ด้วยครับ ขอบคุณครับ  
 

นายสมัย เนื้อทอง 
รองประธานสภาฯ 
 

ครับตอนนี้ทุกหมู่บ้านได้แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละหมู่มาแล้ว ผมจะให้ทาง
ท่านผู้บริหารตอบค าถามของท่าน เชิญครับ 

นายก่ า เนื้อทอง 
เลขานุการนายก 

ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมด้วยดีเสมอมา ผม
ได้ฝากถึงท่านสมาชิกทุกครั้งเป็นความถูกต้องของท่านสมาชิกที่ถือว่าท าหน้าที่ได้
ดีที่สุด ทุกครั้งที่ทางฝ่ายบริหารได้รับทราบเรื่องที่ท่านได้เสนอมา ทางฝ่ายบริหาร
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อยากจะแก้ไขให้ทุกหมู่บ้าน เรื่องหลักจะขึ้นอยู่กับระเบียบวาระอื่นๆ เป็น
ส่วนมาก ผมอยากฝากท่านสมาชิกอยู่อย่างหนึ่ง ทุกสถานที่ทุกจุดที่ทางท่าน
สมาชิกได้เสนอมา ผมคนพื้นเพต าบลโนนคูณผมรู้ดีเรื่องที่ท่านเสนอเป็นความ
จริงทุกอย่าง ผมอยากสร้างและอยากท าในจุดที่เป็นปัญหา ผมจะยกแต่ละหัวข้อ
หลักๆ นะครับ เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ท่านเสนอมาผมได้แจ้งไปทางช่าง นาย
ปรีชา เอกศิริ นายช่าง ทางผมได้แจ้งไปแล้วแต่ทางช่างยังไม่ เข้าไปท าให้ และ
เรื่องงบประมาณในเรื่องถนนต่างๆ ทางผมไม่มีปัญญาที่จะท า ไม่ใช่ว่าฝ่ายบริหาร
นิ่งเฉย ผมก็เห็นใจท่านนายกเหมือนกันครับ แต่ผมขอชื่นชมท่านสมาชิกทุกท่าน
ที่ท่านยังท าหน้าที่ได้ดีที่สุด นึกถึงความเดือดร้อนของประชาชน ผมอยากให้
ประชาชนในหมู่บ้านมาได้ยินการเสนอในที่ประชุมของทุกท่าน เพราะท่าน
สมาชิกแสดงถึงความห่วงใยในพื้นที่ของตัวเอง ทางผู้บริหารขอรับปากกับท่านว่า
ถ้ามีงบประมาณพร้อมเราจะท าหน้าที่ให้ดีที่สุด ขอให้ท่านสมาชิกสบายใจได้ครับ 
ขอบคุณครับ 

นายรณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา 
เลขานุการสภาฯ 
 

ครับส าหรับผมได้ดูแลกองการศึกษานะครับ ผมได้ เข้าไปดูพื้นที่แล้ว ตรงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีปัญหาเรื่องพื้นถนนเวลาฝนตกจะเดินทางเข้าล าบาก เดิมทางเข้า
เข้าไม่ได้จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันเทพื้นเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองสามารถเดินเข้าไป
ส่งเองได้ และโรงอาหารได้ท าเรื่องเข้าข้อบัญญัติเรียบร้อยแล้ว ปัญหาก็คือยังไม่มี
งบประมาณ ประมาณ 200,000 บาท ตรงบริเวณนั่งทานข้าวทานตรงไหน 
ตอนนี้ได้ปรึกษาเรื่องการที่จะเทพื้นปรับพื้นที่เพื่อที่เด็กจะได้มีเก้าอี้นั่งเวลา
รับประทานอาหาร และระหว่างรออาคารโรงอาหารอาจจะมีการจ้างเหมาคือซื้อ
วัสดุเข้ามาและเจ้าหน้าที่ช่วยกันในการเทพื้น และเรื่องการจัดเก็บขยะ คนที่ทิ้ง
ขยะจะคิดว่ารถขยะจะมาวันอังคารเลยเอาขยะมาวางไว้หน้าบ้าน แต่พอถึงวัน
อังคารรถขยะไม่ได้เข้ามาเก็บก็ท าให้เป็นปัญหาคือขยะอยู่หน้าบ้านสุนัขอาจจะ
มาคุ้ยเขี่ยท าให้ขยะสกปรกมากขึ้น เพราะถ้าท าหน้าที่บริการชุมชนจะต้องท า
หน้าที่ให้สม่ าเสมอชาวบ้านจะได้สบายใจเพราะทางผมก็ได้ก าชับทางเจ้าหน้าที่
แล้วครับ อีกเรื่องหนึ่งครับต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกและท่านบริหารในการท า
ร่างข้อบัญญัติปีนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดีครับ ขอบคุณมากครับ 
 

นายสมัย เนื้อทอง 
รองประธานสภาฯ 
 

ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนคูณ สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  2  ประจ าปี 2563 และ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณ
ครับ 

 
  

ปดิประชุมเวลา    14.50 น. 
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เรียนท่านประธานสภา 
                              บัดนี้ได้จดรายงานการประชุมเสร็จแล้ว เห็น
ควรแจ้งคณะกรรมการตรวจรายงานพิจารณา ตรวจสอบต่อไป 

 
 

รณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา 
 (นายรณพีร์พชัฏ์  ปัทมาลา) 

เลขานุการสภาฯ 
                              13 สิงหาคม 2563 
 
 
 
 
 

   
 
ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายงานการประชุมในครั้งนี้  

 
วิชัย มะเดื่อ 

 (นายวิชัย  มะเดื่อ) 
ประธานสภาฯ 

 
 
 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ  บัดนี้คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว 
(สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2   ลงวันที่  13 สิงหาคม 2563) มีความถูกต้อง
สมบูรณ ์และเห็นควรแจ้งเลขานุการจัดน าเข้าที่ประชุมเพื่อให้สมาชิกสภา 
อบต.โนนคูณ ได้รับรองรายงานการประชุม ต่อไป 
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จึงลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ  สุริยา เนื้อทอง      ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสุริยา  เนื้อทอง) 

 
 

 
 
ลงชื่อ       สง่า เนื้อทอง      คณะกรรมการ 

      (นายสง่า เนื้อทอง) 
 
 
 

ลงชื่อ        บญุ ปัทมะ      เลขานุการ/คณะกรรมการ 
             (นายบญุ ปัทมะ) 

 
 
 
 

ลงชื่อ       วิชัย มะเดื่อ      ประธานสภา 
     (นายวิชัย  มะเดื่อ) 
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